

## AKRประมาณงาน3พันล. การเงินแกร่ง-รายได้โต

**ทนทน** - AKR ยืนยันพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลง เดินหน้าธุรกิจตามแผน ส่งซิกครั้งปีหลัง ออเดอร์หม้อแปลงไหลเข้าเพียบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประมูลกว่า 3,000 ล้านบาท ด้านธุรกิจไฟฟ้าลุลย → → **อ่านหน้า 8**



» **ทนทน** น้อยใจบุญ

### ➔ AKR (ต่อจากหน้า 1)

ดีลังานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์-โซลาร์ฟาร์มราชการหลายแห่ง คาดรู้ผลภายในปีนี้ การันตีฐานทุนแข็งแกร่ง D/E ต่ำ 0.67 เท่า ย้ำเป้ารายได้โต 15-20% และ 2 พันล้านบาท นายทนทน น้อยใจบุญ กรรมการผู้

จัดการ บริษัท เอกรวิศกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ AKR เปิดเผยว่า ไม่ทราบสาเหตุที่ราคาหุ้น AKR ปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ขณะที่ยืนยันว่าพื้นฐานของบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยปัจจุบันมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) หม้อแปลงไฟฟ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลัง 2561 จะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก

#### ● ออเดอร์หม้อแปลงไหลเข้า

“ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมราคาหุ้นถึงลงหนัก ทั้งๆ ที่พื้นฐานของบริษัทไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ออเดอร์หม้อแปลงก็ทยอยเข้ามาต่อเนื่องในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 นี้ รวมถึงแนวโน้มไตรมาส 2 ที่กำลังจะประกาศ ก็ดีกว่าไตรมาสแรก ธุรกิจไฟฟ้าก็เดินไปได้ด้วยดี เดินหน้าทำงานต่อเนื่องเช่นกัน รายได้ปีนี้ก็ยังเชื่อว่าจะได้ตามเป้าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท” นายทนทนกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมเข้าประมูลงานหม้อแปลงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่คาดว่าจะเปิดประมูลในไตรมาส 3-4/2561 มูลค่ารวมประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท ทำให้ปริมาณการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับงานส่วนนี้ประมาณ 10-12% เข้ามาเต็มงานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นจากเดิมมีอยู่ 300 ล้านบาท คาดรับรู้ทั้งหมดภายในปีนี้

#### ● ลุยธุรกิจไฟฟ้าเต็มสูบ

สำหรับธุรกิจพลังงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและจัดจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ให้กับผู้ประกอบการเอกชนหลายราย มูลค่าประมาณ 400-500 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ภายในปีนี้ หลังจากช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้รับงานมาแล้ว 100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายการโครงการโซลาร์ฟาร์มของหน่วยงานราชการ 2-3 ราย คาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายในปีนี้

ส่วนการขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10% ภายในปีนี้ จากปีก่อนที่มีรายได้ประมาณ 160 ล้านบาท โดยเน้นประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และบรูไน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเป้ารายได้ปี 2561 เติบโต 15-20% ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ไว้เช่นเดิม

#### ● ฐานทุนแกร่ง-D/E 0.67 เท่า

ด้านฐานทางการเงินบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีกำไรสะสมแตะ 120 ล้านบาท มีเงินสดในมือ และมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ระดับ 0.67 เท่า ซึ่งทำให้ไม่มีปัญหาในการกู้เงิน ขณะเดียวกันทางสถาบันการเงินยินดีให้การสนับสนุนด้านการลงทุนของบริษัทด้วยดีเสมอมา